
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 ครั้งที่ 1 

วันศุกร์ ที ่21  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
ผู้มาประชุม 

1. นายบุญเตียง  ทองแถม  ต าแหน่ง   ประธานสภาเทศบาล 
 2. นายสมคิด  คะดุลย์   ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล 
 3. นางหนูเอื้อ  ศรีบุญเรือง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 4. นายกีรยุทธ์  ไกรยะถา   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 5. นายชูชชั  ทองแกม   ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 6. นายนิกร  อรรควงษ์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 7. นายสุภนิมิต  เครือทอง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 8. นายสมศรี  คันธี   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 9. นายวันดี  ชาวดร   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 10. นายพิเชษฐ์  บุญธรรม  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 11. นางเครือวัน  ทองเพชร  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

12. นายกุญช์ภัสส์  นาค า   ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางวรรณรง  อรรควงษ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมงคล  มีลา   ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรี 
2. นายอนุพงษ์ วงษ์จันทร์  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 

 3. นางทัศนีย์  บุญไชย   ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 
 4. นายบุญธรรม อักษร   ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 5. นางสาวยุภาภรณ์  สุขณรงค์  ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 
 6. นางทัศนีย์  เหมพลชม   ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 

7. นางสุจิตรา  ฮามวงศ์   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 8. นายอนุชา  บัวใหญ่รักษา  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 9. นายสันทัศน์  พรชัย   ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 10. นายณรงค์ฤทธิ์ ค ามะนาง  ต าแหน่ง   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 11. พ.จ.ต.เอกชัย ใจซื่อ   ต าแหน่ง   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 12. พ.จ.ต.ค าพันธ์ ชาวท่าโขลง  ต าแหน่ง   นักจัดการงานเทศกิจ 

13. นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ 
14. นายนันทนัช  ผลแสง   ต าแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป 

 15. นางธันยรัตน์กรณ์  บุญพงษ์  ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข 
16. นางสาวอารยา ตะวงษา  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
17. นายอาธร  ผลบุญ   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
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เมื่อที่ประชุมสภาฯ พร้อม  เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่เข้าที่ประชุมและ
กล่าวรายงานต่อประธานสภาฯ  ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภา          
เทศบาลต าบลกลางใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 ครั้งที ่1  ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 

ครั้งที่ 1 วันที่  21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่               
ณ บัดนี้ 

  ทีป่ระชุม                     - รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

(สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2567  ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เมษายน 2567) 
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายงานการ

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที ่ 2/2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เมษายน 2567             
ท่านสมาชิกสภาทุกท่านช่วยตรวจดูด้วยนะครับ เมื่อตรวจดูแล้วมีส่วนไหนที่ต้องแก้ไข
ไหมครับ ถ้าไม่มีขอมติด้วยครับ 

    มติที่ประชุม                  - มีมติรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

- เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ  
 

 

- การประชุมมีรูปแบบการประชุมอยู่ 2 แบบคือ ประชุมสมัยสามัญ การ
ประชุมตามที่เราก าหนดไว้แล้วว่า 1 ปีงบประมาณเรามีการก าหนดไว้ว่าจะมีการ
ประชุมกี่สมัย ช่วงเดือนไหน เมื่อถึงเวลามาก็จัดประชุมตามที่ก าหนดไว้โดยไม่
จ าเป็นต้องไปขออนุญาตผู้ว่าฯหรือนายอ าเภอ ในการประชุมสมัยวิสามัญหมายถึงการ
ประชุมที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนนอกสมัยประชุม วันนี้ก็เช่นกันเป็นการประชุมตามท่ีเรา
ได้ก าหนดไว้แล้ว เมื่อถึงเดือนช่วงเวลาเราก็ต้องมาที่ประชุม ในการก าหนดวาระต่างๆ
วาระที่ 1  คือเรื่องแจ้งให้ทราบเป็นเรื่องที่ต้องการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เช่น เรื่อง
งานบุญ งานกิจกรรมที่ต้องการแจ้งให้ทราบ ส่วนเรื่องเงินงบประมาณจะไปอยู่ในวาระ
อ่ืนๆ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วก็มีความส าคัญจะต้อง
การตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมโดยผู้ตรวจสอบต้องได้เอกสารล่วงหน้าอย่าง
น้อยสามวัน เมื่อทุกคนได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว มีอะไรผิดพลาดท่านมี
สิทธิ์ทักท้วงให้แก้ไขและสุดท้ายก็ลงมติยกมือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ต่อไปวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา การโอนงบประมาณ หมายถึงอะไร วิธีการ
โอนเป็นอ านาจของใคร เรื่องใดเป็นอ านาจของใครอยากให้ทางฝ่ายเลขาสภาได้อธิบาย
เพ่ือให้สมาชิกสภาได้เข้าใจ  อะไรเป็นอ านาจของสภา อะไรเป็นอ านาจของนายก  

- เรียนท่านนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ในหมวดที่ 4  ข้อ 26 การโอนเงิน 

  นายบุญเตียง ทองแถม 
ประธานสภาฯ 

 

นายบุญเตียง ทองแถม 
ประธานสภาฯ 

 

นายมงคล  มีลา 
นายกเทศมนตรี 

 

นายบุญเตียง ทองแถม 
ประธานสภาฯ 

          

นางสาวยุภาภรณ์ สุขณรงค์ 
รองปลัดเทศบาล 
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งบประมาณรายจ่ายต่างๆให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าใช้สอย            
ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซม ส่วนข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เช่น การโอนครุภัณฑ์
และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีคุณภาพและมีลักษณะที่เปลี่ยนไปจากงบประมาณใน
การโอนงบลงทุนที่ท าให้ลักษณะและคุณภาพปริมาณเปลี่ยนเป็นอ านาจของสภา
ท้องถิ่น ข้อ 28 การแก้ไขค าชี้แจงเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายรับหรือ
งบประมาณรายจ่ายให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น เช่น การตั้งงบประมาณ
ไว้ในหมวดค่าใช้สอย 10 ,000 บาท แต่รายละเอียดไม่ครอบคลุมหรือตกหล่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโดยไม่ต้องผ่านสภา แต่ถ้าเป็นข้อ 
29 คือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  เช่น ถนนกว้าง 5 เมตรยาว 100 เมตร เงิน 300 ,000 บาท แต่
คุณภาพแต่จะสร้างของเส้นของบ้านนาย ก แต่เปลี่ยน ไปบ้านนาย ข เป็นอ านาจของ
สภาในการน าเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ในส่วนข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระท าได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กัน เงิน  หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน                          
ข้อ 31 คือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 
หากมิได้เพ่ิมวงเงินให้เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น ค่ะ 

- เรื่องของระเบียบกฎหมายตามที่ผมได้ให้ฝ่ายเลขาสภาได้อธิบายคร่าวๆ       
ให้ฟัง เรื่องการโอนงบประมาณ อะไรที่เป็นอ านาจของนายกโดยตรง คือค่าใช้จ่าย
ประจ านายกสามารถเปลี่ยนแปลงโอนได้เลย แต่ถ้าเป็นเรื่องครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เช่นโครงการต่างๆในการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นอ านาจของสภา เพราะ
โครงการต่างๆพวกท่านทั้งหลายได้ยกมือเห็นชอบให้ด าเนินการไปในเทศบัญญัติ
เรียบร้อยแล้ว ในเทศบัญญัติได้ส่งให้ผู้ว่าฯลงนามไปแล้ว เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลง
โครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างต้องวกกลับมาหาทางสมาชิกสภาอยากจะเรียนให้ทุก
ท่านได้เข้าใจได้เรียนรู้ 

3.1 โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ส านักปลัด ครุภัณฑ์ ส านักงาน 
  3.1.1 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท 

โอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 5,000 บาท 

คุณลักษณะดังนี้ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า (W) 62 X (D) 64 X (H) 90 ซม. 
- พนักพิงกลางและบุฟองน้ าหุ้มหนัง 
- โครงขาเหล็ก 5 แฉก ล้อ PP หรือ PU 
- ปรับระดับความสูงได ้
- รองรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 90 กิโลกรัม 

นายมงคล  มีลา 
นายกเทศมนตรี 

 

  นายบุญเตียง ทองแถม 
ประธานสภาฯ 
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- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กรมบัญชีกลาง 
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร (เงินเดือน ฝ่าย
ประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 
ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงการขอโอนงบประมาณด้วยครับ 

- เรียนท่านนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน เหตุผลที่ขอโอนจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานจ านวน                
1 ตัวๆละ 5,000 บาท ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2567 ไว้ ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะซื้อคือเก้าอ้ีตัวเดิมของท่านปลัดช ารุด จะซื้อมาเพ่ือ
รองรับจ านวน 1 ตัวโดยโอนลดจากเงินแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
บุคลากร เงินเดือนฝ่ายประจ าประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 5,000 บาท 

      มติที่ประชุม  - มีมตเิห็นชอบโอนงบประมาณ จ านวน 10 เสียง 

กองคลัง ครุภัณฑ์ ส านักงาน 
   3.1.2 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท 

โอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4,000 บาท 

คุณลักษณะดังนี้ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า (W) 62 X (D) 64 X (H) 90 ซม. 
- พนักพิงกลางและบุฟองน้ าหุ้มหนัง 
- โครงขาเหล็ก 5 แฉก ล้อ PP หรือ PU 
- ปรับระดับความสูงได ้
- รองรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 90 กิโลกรัม 
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ กรมบัญชีกลาง 

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร (เงินเดือน ฝ่าย
ประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 

  3.1.3 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว ราคา 5,500 บาท  
โอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,500 บาท 

     คุณลักษณะดังนี้ 
- โต๊ะเคลือบด้วยผิวเมลามีนกันน้ า ทนความร้อนและรอยขีดข่วนได้ดี 
- มีถาดวางคีย์บอร์ด 
- ขนาดไม่น้อยกว่า (W) 80 × (D) 60 × (H) 75 ซม.  
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน 

ครุภัณฑ์กรมบัญชีกลาง   

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร (เงินเดือน ฝ่าย
ประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,500 บาท 

  นางทัศนีย์ เหมพลชม 
หัวหน้าส านักปลัด 

 

 
  นายบุญเตียง ทองแถม 

ประธานสภาฯ 
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- ตัวนี้ขอตั้งเพ่ิมเป็นเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท โต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 1 ตัวๆละ 5,500 บาท ขอโอนงบประมาณในครั้งนี้คือมีเจ้าหน้าที่มา
ใหม่แต่เราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้คือหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้เนื่องจากไม่มีโต๊ะเก้าอ้ีให้
นั่งปฏิบัติงาน ต้องจัดหาไว้ค่ะ 

มติที่ประชุม   - มีมตเิห็นชอบโอนงบประมาณ จ านวน 10 เสียง 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์ ส านักงาน 
   3.1.4 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท  รวมเป็นเงิน 5,000 บาท 

โอนเพ่ิม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน                  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 5,000 บาท 

คุณลักษณะดังนี้ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า (W) 62 X (D) 64 X (H) 90 ซม. 
- พนักพิงกลางและบุฟองน้ าหุ้มหนัง 
- โครงขาเหล็ก 5 แฉก ล้อ PP หรือ PU 
- ปรับระดับความสูงได ้
- รองรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 90 กิโลกรัม 
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ กรมบัญชีกลาง 

โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (เงินเดือน ฝ่าย
ประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 

  3.1.5 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัวๆละ 5,500บาท รวมเป็นเงิน 5,500 บาท  
โอนเพิ่ม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,500 บาท 

     คุณลักษณะดังนี้ 
- โต๊ะเคลือบด้วยผิวเมลามีนกันน้ า ทนความร้อนและรอยขีดข่วนได้ดี 
- มีถาดวางคีย์บอร์ด 
- ขนาดไม่น้อยกว่า (W) 80 × (D) 60 × (H) 75 ซม.  
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน 

ครุภัณฑ์กรมบัญชีกลาง   

โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (เงินเดือน ฝ่าย
ประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,500 บาท 

  3.1.6 ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 2 ตัวๆละ 3,00บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท  
โอนเพิ่ม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 6,000 บาท 

     คุณลักษณะดังนี้ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า (W) 80 × (D) 40 × (H) 163 ซม.  
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน 

ครุภัณฑ์กรมบัญชีกลาง   

  นายสุจิตรา  ฮามวงศ์ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

นายบุญเตียง ทองแถม 
ประธานสภาฯ 
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โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (เงินเดือน ฝ่าย
ประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 6,000 บาท 

- กรณีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็จะมีผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯจะ
มาบรรจุวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท โต๊ะ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ตัวๆละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 11,000 บาท 1 ตัวจะให้
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอีกหนึ่ งตัวจะให้นักวิชาการ
สาธารณสุขเพราะโต๊ะของนักวิชาการสาธารณสุขจะถ่ายเทมาให้กับอาสาบริบาล
ท้องถิ่น ถ้าท่านได้เข้าไปที่ห้องกองสาธารณสุขท่านจะเห็นโต๊ะสีม่วงที่วางอยู่ข้างหน้า
จะขวางประตูอยู่ และจะขอโต๊ะตัวเดิมของนักวิชาการสาธารณสุขมาให้อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น และตู้เก็บเอกสารจ านวน 4 ตัวๆละ 3,000 บาทเป็นเงิน 12,000 
บาท กองสาธารณสุขขอเสนอให้กับสมาชิกสภาได้พิจารณาค่ะ 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบโอนงบประมาณ จ านวน 10 เสียง 

กองการศึกษา ครุภัณฑ์ ส านักงาน 
   3.1.7 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาท  รวมเป็นเงิน 10,000 บาท 

โอนเพ่ิม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

คุณลักษณะดังนี้ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า (W) 62 X (D) 64 X (H) 90 ซม. 
- พนักพิงกลางและบุฟองน้ าหุ้มหนัง 
- โครงขาเหล็ก 5 แฉก ล้อ PP หรือ PU 
- ปรับระดับความสูงได ้
- รองรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 90 กิโลกรัม 
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ กรมบัญชีกลาง 

โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (เงินเดือน ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

  3.1.8 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ตัวๆละ 5,500บาท รวมเป็นเงิน 
11,000 บาท  

โอนเพ่ิม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 11,000 บาท 

     คุณลักษณะดังนี้ 
- โต๊ะเคลือบด้วยผิวเมลามีนกันน้ า ทนความร้อนและรอยขีดข่วนได้ดี 
- มีถาดวางคีย์บอร์ด 
- ขนาดไม่น้อยกว่า (W) 80 × (D) 60 × (H) 75 ซม.  
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน 

ครุภัณฑ์กรมบัญชีกลาง   

โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (เงินเดือน ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 11,000 บาท 

นางสาวยุภาภรณ์ สุขณรงค์ 
รองปลัดเทศบาล 

 

นายบุญเตียง ทองแถม 
ประธานสภาฯ 
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  3.1.9 เก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัวๆละ 2,000 บาท  รวมเป็นเงิน 4,000 บาท 

โอนเพ่ิม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4,000 บาท 

- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กรมบัญชีกลาง 

โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (เงินเดือน ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 4,000 บาท 

- เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆท่าน ส าหรับการศึกษาจะมีพนักงาน
ข้าราชการคือหัวหน้าฝ่ายจ านวน 2 ท่านซึ่งยังไม่มีโต๊ะและเก้าอ้ีจึงจะขอด าเนินการ
โอนงบประมาณเพ่ือซื้อ จะมีเก้าอ้ีส านักงานจ านวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาทเป็นเงิน 
10,000 บาทโต๊ะคอมพิวเตอร์จ านวน 2 ตัวๆละ 5,500 บาทเป็นเงิน 11,000 
บาท ซึ่ งใช้ค าว่าโต๊ะคอมพิวเตอร์เนื่องจากมีความคงทนแข็งแรงสามารถวาง
คอมพิวเตอร์ได้ด้วยซึ่งมีความเหมาะสมกว่า และเก้าอ้ีท างาน จ านวน  2 ตัวๆ ละ 
2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท เป็นของพนักงานจ้าง 2 คน ครับ 

มติที่ประชุม   - มีมตเิห็นชอบโอนงบประมาณ จ านวน 10 เสียง 

กองช่าง ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง 
3.1.10 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ชุดทดสอบหาค่าการยุบตัวของคอนกรีต สลัมเทส) 
จ านวน 1 ชุด ราคา 5,500 บาท   
 โอนเพ่ิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ชุดทดสอบหาค่าการยุบตัวของคอนกรีต สลัมเทส) จ านวน                
1 ชุด ราคา 5,500 บาท   

คุณลักษณะดังนี้ 
1. แบบหล่อตัวอย่ างคอนกรีต  รูปกรวยหั วตัดท าด้วยสแตนเลส มี

เส้นผ่าศูนย์กลางในที่ฐาน 8 นิ้ว และเส้นผ่าศูนย์กลางภายในบนยอด 4 นิ้ว ความสูง 
12 นิ้ว จ านวน 1 อัน 

2. เหล็กกระทุ้ง จ านวน 1 อัน 
3. ถาดรองขนาด 24X24 นิ้ว ท าจากโลหะผสม จ านวน 1 อัน 
4. ที่ตัก ใช้ตักคอนกรีตใส่ลงในแบบ จ านวน 1 อัน 
5. แปรงทองเหลือง ด้ามไม้ จ านวน 1 อัน 
6. เกรียงส าหรับปาดตัวอย่าง จ านวน 1 อัน 

หมายเหตุ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กรมบัญชีกลาง 

โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (เงินเดือน ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,500 บาท 

- เรียนท่านนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ ในส่วนของกองช่างจะเป็นชุดทดสอบหาค่าการยุบตัวของ

นายอนุชา บัวใหญ่รักษา 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 

นายสันทัศน์  พรชัย 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

นายบุญเตียง ทองแถม 
       ประธานสภาฯ 
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คอนกรีต สลัมเทส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ชุดนี้จะเป็นชุดที่ทดสอบ
ตัวอย่างของคอนกรีตเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการท างานมีอายุการใช้งานของคอนกรีต
เพ่ิมมากขึ้นจึงมีความจ าเป็นที่จะด าเนินการซื้อ สลัมเทส จ านวน 1 ชุด ราคา 5,500 
บาท โดยจะโอนโอนเพิ่มแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
โอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง เงินเดือนฝ่ายประจ า 
ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,500 บาทครับ 

- ขออธิบายเพ่ิมเติมของกองช่างจ าเป็นต้องมีเครื่องมือ นอกจากมีบุคลากรที่มี
ความพร้อมแล้วต้องมีเครื่องมือในการท างานที่พร้อมด้วย งานคอนกรีตมีความจ าเป็น
ที่จะต้องตรวจสอบคอนกรีตที่ใช้ในงานเทศบาลของเราผู้รับจ้างปรุงแต่งผสมมาส่งเรามี
คุณสมบัติเป็นไปตามที่แบบแปลนเราก าหนดไว้หรือไม่ ตามมาตรฐานวัสดุหรือไม่ 
หมายถึงการตรวจสอบส่วนผสมของคอนกรีตมีความเข้มข้นเพียงพอกับมาตรฐานที่เรา
ก าหนดไว้หรือไม่มันจ าเป็นที่จะต้องใช้ช่างผู้มีความรู้ในการควบคุมงาน ถ้าเรามีการ
ตรวจสอบคอนกรีตที่น ามาใช้ในเทศบาลของเราจะมีมาตรฐาน สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ให้ซื้อ ยกมือครับ ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม   - มีมตเิห็นชอบโอนงบประมาณ จ านวน 10 เสียง 
- ขออนุญาตที่ประชุมนะครับ ในส่วนของกองช่างมีโครงการ ที่มีข้อผิดพลาด

ในการท างานกองช่างได้ส ารวจตรวจสอบแก้ไขแล้วว่าจุดด าเนินการคือโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ท่อระบายน้ าที่ของนางอุดร เทวงศา ถึงทา งหลวง
หมายเลข 2348 ได้ตรวจสอบและลงภาคสนามจริง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงขอ
อนุญาตทางท่ีประชุมในส่วนของการ  

โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน ค่าที่ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อ
พัก บ้านกลางใหญ่ หมู่ 9 จ านวน 493,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ 
รางระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 9 ขนาด 60 × 1 เมตร จ านวน 241 เมตร            
บ่อพักพร้อมฝาปิด คสล. 1 เมตร x 1 เมตร จ านวน 21 บ่อ ส าหรับจุดด าเนินการ                   
จะเป็นนาของนางอุดร เทวงศาถึงทางหลวงหมายเลข 2348 ส่วนของรายการ 

โอนเพิ่ม ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อ
พัก บ้านกลางใหญ่ หมู่ 9 จ านวนเงิน 491 ,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. หมู่ 9 ปริมาณงานวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
60 × 1 เมตร จ านวน 228 เมตร บ่อพักพร้อมฝาปิด คสล. 1 เมตร x 1 เมตร 
จ านวน 17 บ่อ จุดด าเนินการคือที่เดิมคือนางอุดร เทวงศาถึงทางหลวงหมายเลข 
2348 

  ที่ประชุม                   - มีมตเิห็นชอบโอนงบประมาณ จ านวน 10 เสียง 

  - น าเรื่องนี้เข้าสู่สภาเนื่องจากว่า จากที่เราท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
มีหนึ่งโครงการคือโครงการวางท่อระบายน้ าข้างป่าช้า เส้นรอบนอก น่าจะปีที่แล้วเรา
ได้อุดหนุนให้การไฟฟ้าได้มาขยายเขตไฟฟ้าแรงดันสูงและการไฟฟ้าได้มาปักเสาชิดผิว
จราจร จึงได้สั่งให้การไฟฟ้าเข้ามาแก้ไขขยายออกไป และเราได้ตั้งงบประมาณไว้ใน
เทศบัญญัติ แต่เมื่อไปตรวจสอบดูแล้วในปัจจุบันปรากฏว่าพ้ืนที่ไม่เป็นไปตามที่อยู่ใน

นายสันทัศน์ พรชัย 
ผอ.กองช่าง 

      นายมงคล มีลา 
นายกเทศมนตรี 

นายมงคล มีลา 
นายกเทศมนตรี 
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เทศบัญญัติจึงต้องแก้ไขจากเดิม 493,000 บาท ใช้ท่อ 222 ท่อน ท่อ 60 บ่อพัก
จ านวน 21 บ่อ ถ้าด าเนินการตามที่ตั้งไว้วางท่อแล้วจะเหลื อเพราะว่าพ้ืนที่การ
ก่อสร้างไม่เพียงพอ เลยขอเปลี่ยนแปลงจ านวนท่อลงจากล้อ 241 เป็น 228 เมตร
งบประมาณก็ได้ลดลง 

- ผมไม่เข้าใจค าว่าโอนลดโอนเพิ่ม 
 
- ในระเบียบงบประมาณ ถ้ากรณีในการโอนเงินของงบลงทุนที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างที่มีปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นอ านาจของสภา ที่นี้เราได้ตั้งไว้ใน
เทศบัญญัติค าว่าโอนลดจะอยู่ในเทศบัญญัติ ในระเบียบของงบประมาณการโอนเพ่ิม 
จะหมายถึงว่าเราจะไปตั้งจ่ายรายการใหม่ของตัวงบประมาณ โครงการนี้จะเป็น
โครงการเดิม แต่จะมีคุณภาพและคุณลักษณะที่เปลี่ยนไป เช่นงบประมาณ 493,000 
บาท เหลือ 491,000 บาท ตรงนี้ไม่ใช่โอนเพ่ิมเงินแต่เป็นการโอนเพ่ิมเพ่ือตั้งจ่าย
รายการใหม่ เพราะว่าปริมาณที่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไป  

    ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ 
- มีท่านใดเสนอเกี่ยวกับวาระอ่ืนๆหรือไม่ครับ 
- มีเส้นทางที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือมานานแล้ว เลยอยากจะแจ้งให้สมาชิก

ได้รับทราบ เส้นจากนาผู้ใหญ่ปาถึงนานายกฤษชัยที่ยังไม่ได้ลงหินลูกรัง เลยอยากจะ
แจ้งให้สมาชิกสภาทราบ 

- ช่ วงเดือนที่ ผ่ านมาทางสมาชิกสภาและฝ่ ายบริหารและเจ้ าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานแผนได้ออกท าแผนประชาคมหมู่บ้านได้โครงการมา เพื่อจะด าเนินการ
ขับเคลื่อนเรื่องแผน คงเข้าใจแล้วนะครับว่าแผนคือโครงการแนวทางที่จะน ามาพัฒนา
หมู่บ้านในต าบลของเรา ได้ไปรับฟังปัญหามา แผนกับเทศบัญญัติเป็นคนละอย่างกัน
นะครับต้องเข้าใจนะครับยังมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจ แผนคือไม่มีจ ากัดโครงการอยาก
คิดอยากท าอยากด าเนินการอะไร จากชาวบ้านก็ได้จากหน่วยงานราชการก็ได้ จาก
พระสงฆ์ จากโรงเรียน จากสถานีต ารวจ ได้มาแล้วมารวบรวมในแผน ในอาทิตย์ที่แล้ว
ผมได้ประชุมนอกรอบกับสมาชิกสภาในเรื่องการปรับปรับปรุงแก้ไขปัญหาแผนเพ่ิมเติม 
อย่างเช่น โครงการเหมือนกันแต่ไปอยู่หมู่อ่ืน ได้มาจากระเบียบ และโครงการที่ยัง
ไม่ได้เสนอเวลาไปประชุมชาวบ้านเสนอยังไม่ครอบคลุมกับพ้ืนที่ของเรา ฝ่ายแผน
เงื่อนไขเวลาหรือไม่ในการเปลี่ยนแปลงโครงการต่างๆ 

- เรียนท่านนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ ในห้วงเวลาที่เราด าเนินการออกประชาคมเรื่องแผนตอนนี้ก็ได้
สรุปแผนงานโครงการที่เราจะบรรจุลงในแผน แต่ช่วงเวลาที่จะก าหนดให้แล้วเสร็จสิ้น
ในเดือนมิถุนายนนี้ เพ่ือจะน าไปท าเทศบัญญัติต่อไป ซึ่งเราได้ก าหนดไปตามระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยครับ 

- ยกตัวอย่าง หมู่ 1 มี 21 โครงการ หมู่ 2 ที่ไปประชาคมมามีทั้งหมด 21 
โครงการ เช่น โครงการ ค.ศ.ล.เส้นป่าพร้าว แผนมีอายุการใช้แผนกี่ปี 

 

    -  ห้าปีครับ 
 

นางสาวยุภาภรณ์ สุขณรงค์ 
รองปลัดเทศบาล 

 

นายมงคล  มีลา 
นายกเทศมนตรี 

 

นายนันทนัช ผลแสง 
นักจัดการงานทั่วไป 

 

นายมงคล  มีลา 
นายกเทศมนตรี 

 นายนันทนัช ผลแสง 
นักจัดการงานทั่วไป 

 

นายบุญเตียง ทองแถม 
ประธานสภาฯ 

นายชูชัช ทองแกม 
สมาชิกสภาเขต 1 
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- ห้าปีเราสามารถเอาโครงการมาใช้ได้ในแผน มีระเบียบในการจัดท าเทศ
บัญญัติหรือถ้าหน่วยงานอ่ืนอยากจะท าต้องมีต้องมีในแผน อยากให้ครอบคลุม เช่น 
โค ร ง ก า ร ส ร้ า ง ถ น น ค อ น ก รี ต จ า ก วั ด พ ร ะ น อ น ม า ถึ ง  เส้ น ป่ า พ ร้ า ว 
อยากจะให้แก้ใหม่เป็น ชื่อ นางอะไรในอะไรให้ชัดเจน ให้ใช้ชื่อที่เป็นเฉพาะเจาะจงจะ
แก้เป็นอะไรนายค าเมือง เจริญชนม์ ให้ปรับใหม่นะ สายหนองแวงบ้านผู้ใหญ่เป่ สายนี้
เป็นทางเท้าเปลี่ยนเป็นนายธวัชชัย ชาวดร โครงการต่อไปเส้นบ้านพ่อฝ้าย โครงการ
ทางเท้า แจ้งนะครับว่าการสร้างที่ใช้งบงบประมาณของเทศบาลโครงการจะต้องไม่ล้ า
สิทธิ์ของเอกชน ท่านต้องเอาโฉนด นส.3มายืนยันผมยกตัวอย่างเมื่อประมาณ 10 ปีที่
แล้วเอางบประมาณไปบุกเบิกก่อสร้างทางจากหลังโรงเรียนไปหนองแวงใหญ่ หจก.
อิทธิพลการค้าเป็นผู้ด าเนินการหมดเงินไปประมาณ 200,000 กว่าบาท เมื่อสามปี
สมัยท่านรองปลัดไพรัตน์ เหมพลชม ปรากฏว่าทางเส้นนี้ถูกชาวบ้านยึดคืน ชาวบ้าน
บอกว่าทางเส้นนี้ไม่มีเขตไม่ใช่ที่สาธารณะ นี่คือตัวอย่างที่เราไม่มีหลักฐานมัดกุมชัดเจน 
ต่อมาทางราชการเค้ามีข้อห้ามว่าเทศบาลหรือหน่วยงานอ่ืนจะด าเนินการก่อสร้างถ้า
ไม่ใช่ที่สาธารณะ ที่ไม่ใช่ที่ส่วนรวมห้ามด าเนินการหากผู้ใดด าเนินการจะมีความผิด
ฐานละเมิด เราจะต้องตรวจสอบให้ดี ทุกหมู่ให้ไปดูถ้าไม่ถูกต้องเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อที่
เฉพาะเจาะจงตามบัตรประชาชน เพราะจะง่ายต่อการตรวจสอบ ทุกหมู่ที่อยู่ในแผนให้
ดูช่วยกันทางฝ่ายแผนแจ้งให้สามารถปรับแก้เปลี่ยนแปลงได้ภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้น  
ปฏิทินในการบริหารโครงการงบประมาณในรอบหนึ่งปีงบประมาณเรามีปฏิทินในการ
บริหารด าเนินการเดือนเมษายน-มิถุนายนเป็นห้วงที่เราต้องระดมแผน หลังจากได้แผน
สมบูรณ์แล้วจะเป็นหน้าที่ของนายกที่จะเป็นผู้จัดท าเทศบัญญัติ การที่จัดท าโครงการ
ในเทศบัญญัติ 1 ต้องมาจากแผน 2 ต้องดูงบประมาณงบประมาณเทศบาลที่จะท า
เทศบัญญัติในปีที่แล้วจะมีงบประมาณอยู่ไม่เกิน 6 ล้านบาทจากเงินทั้งหมด 65 ล้าน
บาท หลังจากที่เราเอาไปตั้งในหมวดรายจ่ายประจ า ค่าเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
ทั้ ง ห ม ด ป ร ะ ม า ณ ใ น ห นึ่ ง เ ดื อ น ป ร ะ ม า ณ  1,500,000 บ า ท 
ถ้าหนึ่งปีต้องจ่ายประมาณ 18 ล้านบาท ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เท่าไหร่
ท่านณรงค์ฤทธิ์ 

- ประมาณ 1,200,000 บาทต่อเดือน 1 ปีใช้เงินประมาณ 15 ล้านบาท 
 

- ค่านม อาหารกลางวัน ผู้อ านวยการกองการศึกษาเท่าไร่ 
 

     - ประมาณ 1,500,000 บาท  
 

- ค่านมเราต้องซื้อให้โรงเรียนกลางใหญ่ฯ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง อาหารกลางวัน
ก็เช่นกัน ศูนย์เด็กด้วยอีก 3 ศูนย์ ยังไม่รวมค่าไฟฟ้า น้ าประปาอ่ืนๆ ไฟฟ้าเราได้
เปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ตอนนี้มีไฟตกไหมท่านเทศกิจ 

- ตอนนี้ไฟฟ้าไม่ตกแล้วครับ 
 

- ผมให้ไฟฟ้าเข้าเขามาตรวจสอบ เขาให้เปลี่ยนหม้อแปลงเพ่ือจะแก้ปัญหาไฟ
ตก อันนี้เป็นอ านาจของนายก ก็เลยเหลือเงินแต่ละปีไว้ท าโครงการประมาณ 6-7 

นายมงคล  มีลา 
นายกเทศมนตรี 

 

นายณรงค์ฤทธิ์ ค ามะนาง 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

 

นายอนุชา บัวใหญ่รักษา 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 

นายมงคล มีลา 
นายกเทศมนตรี 

 

นายมงคล มีลา 
นายกเทศมนตรี 

 
พ.จ.อ.ค าพันธ์  ชาวท่าโขลง 

นักจัดการงานเทศกิจ 
 นายมงคล มีลา 

นายกเทศมนตรี 
 



                                                                                                       11 
 

ล้านบาท เงินที่เหลือนี่แหละที่เราจะไปเลือกโครงการจากแผน ถ้าสมมุติเราใช้วิธีหาร
เท่ากันทุกหมู่บ้าน การใช้งานงบประมาณมาท าโครงการเราต้องยึดหลักวิเคราะห์
นโยบายและแผน  

1. ความเป็นไปได ้
2. พ้ืนที่พร้อมหรือไม ่
3. ความคุ้มค่า 
4. ความจ าเป็นเร่งด่วน 
5. ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ตัวอย่างเช่นเราจะสร้างสะพานข้ามห้วยน้ าฟ้า ถ้าเราท าไปแล้วไม่มีคนใช้งาน 

ใช้งานแค่ครอบครัวเดียวมันคุ้มค่าไหม  
โครงการ หมู่ 1 ที่ผมได้ดูในแผนเช่นโครงการบล็อกคอนเวิร์ต นานายสมศักดิ์ 

เชื้อบ้านไร่ ที่จริงนางด าเดือดร้อนไหม ไม่มีทางข้ามใช่ไหม ไม่ใช่ไปถึงนานายเสงี่ยมก็มี
บล็อกคอนเวิร์ต ข้ามไปไม่ถึง 500 เมตรก็ถึงนาไปสะพานน้ าฟ้า ไปทางบ้านนาข่าได้
เหมือนเดิม โครงการนี้จึงอยากให้ชะลอไว้ก่อน 

- เปลี่ยนท่อกลมเป็นบล็อกนานายประหยัด กองผ้าขาว ทางไปวัดป่าต้อง มัน
เป็นคลองระบายน้ า ไม่ใช่ห้วยใช่หนอง ผมจึงอยากให้ชะลอไว้ก่อน 

- ฝายกั้นน้ านานายสุพจน์ หมู่ 2 ค.ศ.ล.ป่าพร้าว ถ้าจะท าค.ศ.ล.ตลอดเส้นผม
ไปส ารวจมาแล้วต้องใช้งบประมาณ 1,000,000 บาทนอกจากจะท าเป็นช่วง หนอง
แวงผู้ใหญ่เป่ รางระบายน้ าจากหลังศูนย์เด็กมาถึงบ้านนายสุภาพ ค าแสง รางระบาย
น้ าจากปากซอยหน้าบ้านพิเชษฐ์มาออกทางลาดยาง เพราะว่าผมไปบ้านพิเชษฐ์ตอน
ไหนก็จะเห็นน้ าเสียไหลลงมาทางบ้านพิเชษฐ์ ถ้าจะท ารางระบายน้ าก็ต้องเข้าใจว่าน้ า
จะไหลลงจากที่สูงมาที่ต่ าเสมอ ถ้าท ารางระบายน้ าน้ าเสียจะไหลมาหน้าบ้านพิเชษฐ์นา
แถวนั้นจะให้น้ าเสียไหลลงนาเขาไหมเราต้องดูเหตุผล แต่ว่าโซนผักบุ้งมีการประชุมกัน
แล้วปีนี้เทศบัญญัติ ปี 68 จะท าเมรุเผาศพซึ่งใช้งบประมาณ 1,200,000 บาทถ้า
สมมุติเอาโควต้าแต่ละหมู่ไปท าเมรุเผาศพจะเหลือเงินอยู่ 800,000 บาท แล้วจะมาดู
ว่าในหมู่บ้านมีโครงการอะไรที่จ าเป็น ส่วนซ่อมแซมถนนลูกรังต่างๆขุดลอกอย่ามาใส่
ในเทศบัญญัติมารอจ่ายขาดเงินสะสม และมีผู้ใหญ่พิสิษฐ์จะขุดลอกรางระบายน้ า
หนองอานม้า สมาชิกสภาต้องไปดูความเป็นไปได้ หมายความว่าชาวบ้านทุกคนที่มี
พ้ืนที่ติดโครงการต้องยอมให้ขุด แล้วผมสั่งรองนายกฯไปว่ายังไงท่านรองก่อนที่จะท า
เทศบัญญัติ 

- ตามที่นายกให้ไปลงพ้ืนที่นานายพิสิษฐ์ จุดเริ่มต้นจะอยู่หนองอานม้าและ
ยาวลงมา มันไม่ใช่ล าห้วยแต่เป็นลักษณะเป็นเหมือง  

- สมมุติมีชาวบ้าน 10 คนเรียกมาประชุมสท. ที่รับผิดชอบ หมู่ 2 ต้องไป
ประชุม ไปประชาคมลงมติยินยอมทุกคนจะมีใครคนใดคนหนึ่งขวางอยู่ไม่ได้ต้อง
ยกเลิก ท่านสท. ได้ไปคุยกับผู้ใหญ่พิสิษฐ์ได้ความว่าอย่างไร 

- ผู้ใหญ่อยากได้จะให้ไปเคลียร์เองผมว่าเป็นไปได้ยาก ผมก็จะให้เคลียร์เอง  
 
- หมู่ 3 ท่อเหลี่ยมท่อบล็อกคอนเวิร์สห้วยค าอ้น ต่อเติมศาลาพักศพวัด                

ป่านาสีดา อันนี้ก็เป็นพ้ืนที่ หมู่ 3  

นายอนุพงษ์ วงษ์จันทร์ 
รองนายกเทศมนตรี 

 นายมงคล มีลา 
นายกเทศมนตรี 

 
นายพิเชษฐ์ บุญธรรม 
สมาชิกสภาฯเขต 2 
นายมงคล มีลา 
นายกเทศมนตรี 
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- หมู่ 4 สร้างเมรุหลังใหม่ เขต 2 ท่านอย่าลืมว่าไม่ได้มีแค่บ้านผักบุ้ง 4 
หมู่บ้านจะมีบ้านนาสีดาอีก 2 หมู่ โนนตาแสงอีก 1 หมู่ ถ้าจะสร้างเมรุเผาศพไป 
1,000,000 กว่าบาทหมู่บ้านอ่ืนยังไม่ได้โครงการหรือมีความเดือดร้อนจ าเป็นอะไร
ให้สท. เขต 2 ช่วยกันชี้แจงนะครับ  

- หมู่ 5 ไม่มีปัญหา  
- หมู่ 6 รางน้ าบ้านอาจารย์ระเบียง ค.ศ.ล.บ้านมาเลเซียไปดูมาแล้ว หมู่ 11 

กับ หมู่ 6 เหมือนกัน รางน้ าข้างหอประปาถ้าเอาน้ าลงมาถึงห้วยตาแสงจะต้องใช้งบถึง 
800,000 บาท เพราะมันยาวเกือบ 1 กิโลเมตร  

- หมู่ 7 ค.ศ.ล.ทางไปหนองงานและค.ศ.ล.ทางไปฟาร์มไก่  
- หมู่ 8 ขยายทางพ่อเอิร์น ค.ศ.ล.ไปอุทยานฯ ซ่อมแซมท่อข้างห้วยกุดแคน  
- หมู่ 9 ผมจะปรับปรุงเส้นทางจากข้างตลาดซ่อมทางลงไปปากทาง ส่วนจะ

เอาทางเส้นนอกหรือเส้นในก็ต้องดูก่อนจะลาดยางทับคอนกรีต เนื่องจากตลาดมีคนมา
ใช้บริการเยอะจ าเป็นต้องใช้ทางเส้นนี้  

- หมู่ 10 เมื่อวานนี้ไปดูมาแล้วรางน้ าบ่อพักที่นายเกษม ค าเวียงใช้ท่อ 60 
ท่อน บ่อพัก 4 บ่อ ทางเท้าหลังปั๊มน้ ามันนายวิเชียรลงไปบ้านคนมีอยู่ประมาณ 3-4 
หลัง แล้วก็หน้าบ้านนายคนส่วน หมู่ 10 เขาขาดก็ไปดูมาเมื่อวานนี้ปรับปรุงทางลูกรัง
หรือบุกเบิกทางลูกรังสายไปถ้ าเสือห้วยพระลานม่วงต่อเติมศาลาประชาคมหรือลาน
คอนกรีตลานกีฬาหรือต่อเติมศาลาพักศพ ค่อยไปพิจารณากันตามงบที่เรามี ลานกีฬาก็
ไปวัดมาแล้วต้องถมดินสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร แล้วก็เทลานกีฬานอกจากว่าจะถมดินไว้
ก่อน เขาขาดก็มีปัญหาเยอะปัญหาป่าไม้บางโครงการถ้าได้ท าในชุมชนหมู่บ้านคนก็ไม่มี
ปัญหา เมื่อปีที่แล้วก็ไปเทคอนกรีตตามหมู่บ้าน 4-5 เส้นกไ็ม่มีปัญหา 

- หมู่ 11 ท่อบ่อพักจากบ้านคุณหมอเกดลงมาล าห้วยตาแสงเพราะเส้นนี้ไม่มี
รางระบายน้ า และทางเข้าโรงสีทางคอนกรีตเข้าไปในโรงสีจากบ้านช่างแม็กเข้าไป 

- หมู่ 12 ที่เสนอมาไฟฟ้าตก อันนี้ต้องอุดหนุนเงินให้การไฟฟ้ามาขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าจากหน้าวัดป่าลงมาหาหม้อแปลงไฟฟ้าหน้าบ้านนายศุกร์ ค.ศ.ล.ทางเท้า
ของแม่ตู้ยศ ส่วนทางที่ประธานบุญเตียงพูดมันอยู่ในแผนอยู่ มี 2 เรื่องที่ผมหนักใจ
ที่สุดในการการบริหารโครงการซึ่งมันมีข้อจ ากัด 1 เงินงบประมาณมีอย่างจ ากัดแต่
ความต้องการมีไม่จ ากัด 2 การบริหารความดีความชอบของพนักงาน แต่ทั้งนี้ทั้ งนั้น
ต้องเป็นไปตามงบประมาณ เอาเฉพาะโครงการที่ไม่เกี่ยวกับดินลูกรัง ห้วย หนอง 
คลองบึง เอาที่จ าเป็นตามหลักวิเคราะห์นโยบายและแผนแต่ข้อจ ากัดของปีนี้มาแล้วคือ
ท่านจะเอาไปสร้างเมรุแล้ว  1 ล้านกว่าบาท ฉะนั้นโครงการอ่ืนท่านต้องท าในงบไม่เกิน 
800,000 บาท หมู่3 หมู่ 7 หมู่ 11 หมู่ 2 4 8 13 ส่วนเขตผักบุ้งมีงานลูกรังเยอะ
กว่ากลางใหญ่ ผมจะซ่อมลูกรังอยู่สองเส้น คือ เส้นหลุบเลา และเตรียมวางลูกรังพ้ืน
ทางไปบ้านสามัคคีไปชนทางคอนกรีตบ้านสามัคคี ตรงไหนลูกรังยังไม่เพียงพอเพ่ือไว้
รองรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 68  

- เมื่อวานผมได้รับงานประสานงานจากส านักงบประมาณ ผมจึงได้สั่งให้ทาง
กองช่างได้ท าโครงการไป 5 เส้น เพ่ือจะเสนอ ซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินงบประมาณ ที่ผมพูด
มานี้ยังไม่รู้เลยว่าแต่ละโครงการใช้งบประมาณโครงการละเท่าไหร่ ช่วงนี้ผมถึงบอก
กับสท.และกองช่างไปตรวจสอบโครงการ วัดระยะทาง จะท าทางระบายน้ า น้ าเสียจะ
ไหลไปทางไหน เวลาจะท าอะไรต้องดูผลกระทบในอนาคตด้วย  
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- เทศบัญญัติก่อนเราจะประชุมรอบหน้าจะประชุมจัดเตรียมท าเทศบัญญัติ
งบประมาณ ผอ.กองแต่ละกองต้องส่งแผนงานงบประมาณของท่านให้กับทางท่านปลัด 
รองปลัด แผนงานค่าใช้จ่ายของแต่ละกองจะมอบให้กองช่างให้ประเมินราคาปริมาณ
งานโครงการว่ามีใช้งบประมาณเท่าไหร่ งบประมาณปีที่แล้วในเทศบัญญัติเฉพาะค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เทศบาลต าบลกลางใหญ่มีเกือบเป็น 100 โครงการ โครงการที่
เหลือ 3-4 โครงการในเทศบัญญัติจะเริ่มด าเนินการได้ไม่เกินสัปดาห์หน้า  

- ส าหรับโครงการที่อยู่ในแผนมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในเขตป่าไม้ในการท าถนน จะมี
หลักการที่เราสามารถท าได้โดยมี 5 หลักการ 

1. ต้องเป็นร่องถนนเดิมมีการใช้เป็นประจ ามาเป็นเวลานาน 
2. ไม่ใช่การตัดใหม่  
3. มีการขึ้นทะเบียน เราถึงจะสามารถไปท าได้ 
4. จัดท าโครงการในลักษณะปรับปรุงมิใช่โครงการก่อสร้าง ตัวอย่างเช่นเป็น

ถนนดินแดงเราสามารถปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตได้ 
5. อยู่ในหลักการไม่ท าให้เสื่อมสภาพหมดสิ้นหรือท าลายทรัพยากรป่าไม้ ของ

เราน่าจะเป็นหมู่ที่ 10 บ้านน้อยเขาขาด  
 

- จากปีที่แล้วการท าถนนจากศาลาประชาคมเข้าหลักการแต่ป่าไม้ไม่อนุญาต
รับทราบในหลักเกณฑ์มีอะไรอีกไหม การท าโครงการก็ต้องยึดตามหลักความจ าเป็น
เร่งด่วน ความเป็นไปได้กับงบท่ีเรามี  

- ในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี นะครับในส่วนของหมู่ที่ 3 บ้านนาสีดา 
โครงการต่อเติมศาลาพักศพ สถานที่ก่อสร้างเมรุวัดป่านาสีดา ศาลานี้สร้างอยู่ในวัดเลย
อยากสอบถามว่าเราสามารถต่อเติมหรือก่อสร้างศาลาพักศพได้หรือไม่ 

    - ศาลาพักศพนี้สร้างโดยงบประมาณของเทศบาลต าบลกลางใหญ่  
 
  - ขอน าเรียนที่ประชุมนะคะในกรณีของวัดถ้าเราสร้างเมรุไม่มั่นใจว่าวัดป่าสี

ดาเป็นวัดที่ถูกต้อง มีตราตั้งวัดถูกต้องแล้วจะขึ้นกับส านักพุทธ ถ้าส านักพุทธต้องขอ
อนุญาตก่อนมันเป็นของหน่วยงานอื่นไม่ใช่ของท้องถิ่น  

- การประชุมหัวหน้าส่วนราชการได้ยืนยันกับทางอ าเภอมาแล้วนะคะว่าวันที่ 
5 กรกฎาคม 2567 ที่หัวหน้าส่วนราชการจะมาประชุมสัญจร เทศบาลต าบลกลาง
ใหญ่เราเป็นเจ้าภาพในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคมนี้นะคะ ขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ  
ในส่วนต่อไปในการส่งร่างรายละเอียดต่างๆนั้น ขอให้ผู้อ านวยการกองได้ส่ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าภายในสิ้นเดือนนี้ด้วยนะคะ หัวหน้าส่วนทุกท่านคงจะได้มี
เอกสารใบนี้อยู่ในมือท่านนะคะ ในตัวของการจัดตั้งงบประมาณปี 2568 นี้มีหนังสือ
สั่งการเข้ามาใหม่เกี่ยวกับการรับรองงบประมาณ เขาให้ตั้งค่าซ่อมแซมบ ารุงทุกท่านมี
สิทธิ์ตั้งงบแต่เวลาคีย์ระบบต้องใช้ไปคีย์ในงานบริหารทั่วไปงานคลัง อย่างเช่น ปี 67 
ส านักปลัดตั้งไว้ 100,000 กองคลัง 20,000 กองช่าง 100,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 150,000 บาท กองการศึกษา 30,000 บาท งบประมาณค่า
ซ่อมแซมตรงนี้เป็นยอดของของใครของมัน ในปี67 แต่ในปี 68 ทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะ
เสนอเข้ามา แต่การตั้งงบจะตั้งไว้ที่กองคลังงบ ปี 68 ให้ทุกท่านได้ท าสมุดควบคุม
เบอร์สองไว้นะคะ การเบิกจ่ายของ ปี 68 นั้นจะไม่เหมือน 67 อย่างเช่น เราจะตั้ง

นายสันทัศน์ พรชัย 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

นายมงคล มีลา 
นายกเทศมนตรี 

 

นายสันทัศน์ พรชัย 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

นายมงคล มีลา 
นายกเทศมนตรี 

 

นางสาวยุภาภรณ์  สุขณรงค์ 
รองปลัดเทศบาล 
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เหมือนเดิม คือ 500,000 ส านักปลัด สามารถใช้งานบริหารงานคลัง แต่ต้องเป็น
หัวหน้าส านักปลัดเป็นคนเบิกฎีกาจ่ายเอง และต้องควบคุมเงินของตนเองกองอ่ืนก็
เช่นกัน ในส่วนของระบบBBLคนที่เกี่ยวข้องก็จะคือหัวหน้าส านักปลัดกับผอ.กอง
การศึกษาได้รู้เรื่องส่วนนี้แล้วนะคะ ในส่วนของงบประมาณเทศบัญญัติ ปี 68 เรา
ก าหนดประชุมสภาวันที่ 9 สิงหาคม ในการเข้าสู่ระเบียบขั้นรับหลักการ ท่านนายกจะ
ส่ ง ญั ต ติ ให้ ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า เกี่ ย ว กั บ ทุ ก อ ย่ า ง ใน วั น ที่  2 สิ ง ห า ค ม  
ขออนุญาตนัดล่วงหน้าไว้เลยนะคะ 9 สิงหาคมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 
1 ค่ะ ทุกท่านรีบส่งเทศบัญญัติรายจ่ายประจ ามาให้นะคะ ในส่วนท่านผอ.กองช่างใน
งบลงทุนค่อยส่งรายละเอียดมาทีหลังค่ะ เพราะว่าเดือนต่อไปท่านนายก ท่านปลัด
น่าจะไปพรีเซนต์ของบประมาณตอนนี้เราได้มาแล้วประมาณ 45,140,300 บาท
บาท เราจะหักเงินเงินเฉพาะกิจออก 9,779,300 บาท เราจะไม่ตราไว้ในเทศบัญญัติ 
ท่านนายกต้องไปชี้แจงกับกรรมาธิการงบประมาณตอนนี้ขาดอยู่ประมาณ 1-2 ล้าน
บาท ในเงินเดือนของครูและนมที่เค้าจะจัดให้ไม่ครบค่ะ ขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ
ค่ะ 

- แจ้งด้วยความเข้าใจ ท่านนายอ าเภอได้มีนโยบายประชุมสัญจร โดยเน้นให้
เป้าหมายอปท. ทั้ง 14 แห่งเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพและหน่วยงานราชการทั้งหมดส่วน
ราชการก็จะมีเกษตรอ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ ประมงอ าเภอต ารวจผู้ก ากับโรงพัก 3 
โรงพักในเขตอ าเภอบ้านผือ จะมาประชุมร่วมกับนายกทุกต าบลของเรา ได้ก าหนดว่า
วันที่ 5 กรกฎาคม แล้วก็น าเสนอโครงการให้ที่ประชุมได้ฟังอาจจะไม่ได้เชิญท่านสท. 
เข้าร่วมประชุม อาจจะมีท่านนายก ทีมบริหาร แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดูสถานที่
เตรียมความพร้อม 

- โครงการปลูกป่าที่ในอ าเภอได้คุยกันที่อ าเภอว่าจะใช้ดงปลาแดกเป็นที่เปิด
โครงการปลูกป่าระดับอ าเภอ ปรากฏว่าไปส ารวจดูแล้วพ้ืนที่ที่เราเคยมี ชาวบ้านได้
ปลูกมันไปหมดทุกแปลงที่แต่ก่อนเรามีกันไว้แปลงละ2-3 ไร่ที่อ่ืนมีไหมพ้ืนที่ส าหรับจะ
ปลูกป่า ผมได้ส ารวจพ้ืนที่ดงปลาแดกที่เราได้กันไว้ตอนนี้เขาได้ปลูกมันแล้วมีที่อ่ืนที่
ท่านจะเสนอไหมครับ หรือว่าถ้ าพระมีพ้ืนที่ส าหรับปลูกป่าหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ฝากท่าน
รองปลัดแจ้งทางอ าเภอว่าตามที่กลางใหญ่จัดเป็นพ้ืนที่ปลูกป่าอ าเภอ ได้ไปส ารวจแล้ว
ไม่มีพ้ืนที่ ไม่สามารถสนองนโยบายได้ ถ้าไม่ท าโครงการแต่เขาก็บังคับเทศบาลต าบล
กลางใหญ่ปลูกแล้วรายงาน งวดนี้ถ้าปลูกแล้วต้องบ ารุงรักษาสองปีต้องรายงานทุก
เดือน ปัญหาคือพ้ืนที่ที่จะปลูกอยากได้ที่วัด เรื่องสวนสมุนไพรนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่ง 
อปท.หนึ่ งสวนสมุนไพร ก็ต้องขอขอบคุณทางรองทัศนีย์และสท. เขตหนึ่ งที่ ได้
ประสานงานกับทางวัดจะด าเนินการวันวันไหนก็ต้องคุยกันก่อน 

- เรื่องสวนสมุนไพรเค้าให้ถ่ายภาพการท ากิจกรรมภายในเดือนกรกฎาคมซึ่ง
ได้ก าหนดมาแล้วคือวันที่ 17 กรกฎาคม 67 และมีกิจกรรมเรื่องวัด 5ส เนื่องในวัน
เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง 5ส ให้ท าที่วัดและจะมีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงและรัชกาลที่ 10 ซึ่งมีกิจกรรมซ้ าซ้อนเข้ามาเลยคุย
กันคร่าวๆว่า 5ส จะท าร่วมกับกิจกรรมสวนสมุนไพรถ้าจะไปปรับปรุงต่อยอดจากส่วน
สมุนไพรทางวัดมีอยู่แล้ว ไปดายหญ้า เปลี่ยนชื่อให้กับสวนสมุนไพรที่ทางวัดมีแล้ว 
ส่วนป้ายทางรองปลัดได้สั่งป้ายมาแล้ว ตอนนี้กองการศึกษาได้น าป้ายสมุนไพรเฉลิม

นายมงคล มีลา 
นายกเทศมนตรี 

 

นางทัศนีย์ บุญไชย 
รองนายกเทศมนตรี 
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พระเกียรติให้ทางกองช่างได้ท ากรอบท าขาตั้งอย่างแน่นหนาถาวร ก็เลยอยากคุยกัน
เพราะว่ากิจกรรมมันเยอะ ก็วันที่ 17 ก็จะเป็นกิจกรรม 5ส ที่เขาให้ท า 

 
- ไปดูหนังสือสั่งการต้องดูวิธีการรูปแบบ 5ส ต้องไปท าอะไรถึงจะเข้าเกณฑ์ 

 
- ส่วนวันที่ 26 เราจะต้องมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เป็นกิจกรรมที่จะต้องท า

พร้อมกันออนไลน์ คือได้ประสานกับทางวัดสังฆคณารามแล้วจะเป็นช่วงบ่าย  

- กิจกรรม 5ส ท าไมถึงไม่มาท าท่ีวัดสังฆคณารามเลย  
 
  - ก็แล้วแต่ที่ประชุม จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุม โครงการสวนสมุนไพรจะต้องมี

รายงานให้กับอ าเภอได้ทราบให้เราดูแลต่อยอดอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 

- นัดกันเลยวันจันทร์ใส่เสื้อเหลืองแล้วไปที่สวนสมุนไพร ท่านใดมีสมุนไพรที่
จะไปปลูกให้น ามาด้วย นัดกันใส่เสื้อเหลือง 9 โมง อีกเรื่องหนึ่งเนื่องจากวัดป่าดอน
บ้านเรือนมีงานคนเยอะมีกิจกรรมในวัดมีคนเดินทางมาเยอะมันกระทบกับเทศบาล
ของเรา ส้วมเต็มก็เรียกเทศบาลให้ไปดูแล การจราจรรถติดขัดอ้างเทศบาลไม่ไปดูแล 
น้ าไม่เพียงพอก็เทศบาล ขยะก็เทศบาล เบื้องต้นผมอยากให้ลดปัญหาขยะเราจะ
รับผิดชอบแบบไหนเรื่องส้วมมีปัญหาเราจะท าอย่างไร เรื่องจราจรเราจะท าแบบไหน 
ผมจึงฝากให้เอกชัยได้ไปคุยกับทางพระอาจารย์ที่ผ่านมาท่านไม่ได้ต าหนิเราหรอก 
ต่อไปจะเป็นปัญหาเยอะเรื่องขยะมุ่งหมายให้กองสาธารณสุขฝากท่านรองได้ดูด้วยมี
ท่านใดอยากจะเพ่ิมเติมท่านปลัดเชิญครับ 

- ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยงานสภาจัดท าพาวเวอร์พอยท์ในการประชุมสภาคราว
ต่อไป 

    - รับทราบค่ะ 

 

  - การขอใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือตั้งพุทธอุทยาน (ต่อใบอนุญาต) วัดถ้ าพระ 
บ้านกลางใหญ่ หมู่ 5 ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือเป็นสถานที่
ปฏิบัติธรรมภาวนาของพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
ทางวัดจึงขอใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ าและป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ าโสม
ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1,000 ไร่ เพ่ือสร้าง
พุทธอุทยาน “วัดถ้ าพระ” ดังนั้น จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่เห็นชอบในการต่อ
ใบอนุญาตของวัดถ้ าพระ 

ที่ประชุม                    - รับทราบ และเห็นชอบในการขอต่อใบอนุญาตของวัดถ้ าพระ จ านวน 10 
เสียง 

   - ในวาระเรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดหรือท่านผู้บริหารท่านใดและพนักงาน      
จะเสนอเรื่องเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

 

 ที่ประชุม  - ไม่มี   กล่าวปิดการประชุม 

 

นายบุญเตียง ทองแถม 
ประธานสภาฯ 

  

นายมงคล มีลา 
นายกเทศมนตรี 

 นางทัศนีย์ บุญไชย 
รองนายกเทศมนตรี 

 นายมงคล มีลา 
นายกเทศมนตรี 

 นางทัศนีย์ บุญไชย 
รองนายกเทศมนตรี 

 นายมงคล มีลา 
นายกเทศมนตรี 

 

นายกุญช์ภัสส์ นาค า 
เลขานุการสภาฯ        

 นางสาวยุภาภรณ์  สุขณรงค์ 
รองปลัดเทศบาล 

 นายสมคิด คะดุลย์ 
รองประธานสภาฯ 
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เลิกประชุมเวลา   14.10 น. 
        

    ลงชื่อ                                              ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นายกุญช์ภัสส์ นาค า) 
                                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 

    
 ลงชื่อ                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นายบุญเตียง ทองแถม) 
                                    ประธานสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 
 
หมายเหตุ 
           คณะกรรมการสภาฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นร่างข้อความถูกต้อง ตรงกับที่ได้ประชุมไว้ 
จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
 
            

ลงชื่อ            กรรมการสภาตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสมศรี  คันธี) 

 
 

 ลงชื่อ            กรรมการสภาตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายชูชชั ทองแกม)  
 
 

 ลงชื่อ          กรรมการสภาตรวจรายงานการประชุม 
          (นางเครือวัน ทองเพชร) 
 
 

 ลงชื่อ                 กรรมการสภาตรวจรายงานการประชุม 
          (นายกีรยุทธ์ ไกรยะถา) 

 

 ลงชื่อ             กรรมการสภาตรวจรายงานการประชุม 
          (นางหนูเอื้อ ศรีบุญเรือง) 

 

- ข้าพเจ้านายบุญเตียง ทองแถม ได้ให้คณะกรรมการสภาฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นร่างข้อความ
ถูกต้อง ตรงกับที่ได้ประชุมไว้ จึงรับรองรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน 

 
    ลงชื่อ                                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นายบุญเตียง ทองแถม) 
                                    ประธานสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 
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